

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๐๙๖๕



กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กท ๑๐๒๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการชั่วคราวในการแก้ไข

ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๖๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ตามที่ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา โดยจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในทุกจังหวัด เริ่มที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นแห่งแรกและจะเปิดศูนย์เพิ่มเติมในจังหวัดใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติประกาศกำหนด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวตามประกาศฉบับดังกล่าวให้ทราบแล้ว นั้น

กรมการปกครองได้รับข้อหารือจากจังหวัดต่างๆ รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนทั่วไป ประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายในการจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗ เนื่องจากยังมีความเข้าใจสับสนและเกรงว่าจะเกิดปัญหาการจดทะเบียนคลาดเคลื่อนผิดกลุ่ม ทำให้กระทบถึงเรื่องการกำหนดสถานะของคนที่ไม่ได้สัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งอำเภอ สำนักงานเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจ ดังนี้

๑. ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗ เป็นการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ดังนั้น บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติตามแบบ ท.ร.๓๘ กำหนดให้เลขประจำตัวเป็นบุคคลประเภท ๐๐ ได้แก่

๑.๑ คนต่างด้าวที่มีสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงาน ทั้งคนที่เคยจัดทำทะเบียนเป็นบุคคลประเภท ๐๐ ไว้แล้วก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๗ และคนที่ยังไม่เคยจดทะเบียน โดยคนกลุ่มนี้จะต้องมีนายจ้างหรือผู้ประกอบการรับรอง

๑.๒ คนต่างด้าวที่มีสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่ติดตามบุคคลตามข้อ ๑.๑ เข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ก็ตาม โดยคนกลุ่มนี้จะต้องมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับแรงงานตามข้อ ๑.๑ หรือแรงงานที่เข้ามาทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย (มีหนังสือเดินทาง)

/๒. คนต่างด้าว...

๒. คนต่างด้าวที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องจัดทำทะเบียนประวัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗ ได้แก่

๒.๑ บุตรของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่เกิดในประเทศไทย ได้แจ้งการเกิดและได้รับสูติบัตร ท.ร.๐๓ เป็นบุคคลประเภท ๐๐ แล้ว

๒.๒ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา รวมถึงคนต่างด้าวสัญชาติอื่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมติคณะรัฐมนตรี มติสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือคำสั่งกระทรวงมหาดไทย กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ลาวอพยพ ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา บุคคลบนพื้นที่สูง เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็บุคคลที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติแล้วหรือไม่ก็ตาม

๓. ขอให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ และสำนักงานเขต ประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้าง และหรือบรรดาคนต่างด้าวที่จะมาจดทะเบียนแรงงาน ให้ทราบว่าการเข้ามาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวจะมีผลทางกฎหมาย เป็นการยอมรับว่าบุคคลนั้นเป็นคนสัญชาติเมียนมาร์ ลาว หรือกัมพูชา และไม่มีสิทธิที่จะได้รับการกำหนดสถานะตามกฎหมาย เช่น สิทธิที่จะได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี หรือสิทธิในสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภุชญา บุญราช)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๘-๙